

# Môi trường đầu tư, kinh doanh - nhìn từ chỉ số PCI

Môi trường đầu tư, kinh doanh của Thái Bình ngày càng được cải thiện mạnh mẽ, tạo điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư - đó không chỉ là cảm nhận của nhiều doanh nghiệp mà còn được lượng hóa thể hiện qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) khảo sát, đánh giá hàng năm.

Ông Vũ Kim Cú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: PCI năm 2019 của tỉnh xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước với 65,38 điểm và xếp thứ 6/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số PCI của tỉnh tăng điểm. Điều này chứng minh những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển ổn định tại Thái Bình.

Theo phân tích các chỉ số thành phần PCI, chỉ số chỉ phí gia nhập thị trường của tỉnh tăng 27 bậc so với năm 2018 đồng nghĩa với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng giải quyết, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp, xin cấp đất và nhận được mọi loại giấy phép, hoàn thành thủ tục cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh. Chỉ số tính minh bạch của tỉnh năm 2019 cũng tăng 21 bậc so với năm 2018 và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Công đồng doanh nghiệp được khảo sát đánh giá rất cao tính sẵn có của thông tin, tính công bằng, ổn định, tiên liệu của việc



Các dự án của doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

triển khai thực hiện các chính sách quy định và tính cởi mở qua đánh giá mức độ phổ biến trang thông tin điện tử của tỉnh phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, chỉ số chỉ phí về thời gian năm 2019 tăng 32 bậc so với năm 2018 và xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số này thể hiện độ lưỡng thời gian mà các doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như mức độ thường xuyên và thời gian mà doanh nghiệp

phải tạm dừng kinh doanh để các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra. Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chức năng và các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân. Bản thân tôi thấy các

thủ tục được cắt giảm và mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, rõ ràng; thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn hơn so với quy định từ 50 - 70%. Thời gian doanh nghiệp chi phí cho mỗi cuộc làm việc thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm từ 24 giờ xuống 22 giờ. Những thay đổi đó đã giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ngoài nỗ lực nâng cao điểm số chỉ số cạnh tranh

binh đẳng giữa các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, Thái Bình cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao đối với chỉ số tính năng động. Tính năng động của lãnh đạo tỉnh năm 2019 được 6,88 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 3/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Ông Vũ Kim Cú, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Có tới 86% doanh nghiệp đánh giá UBND tỉnh rất linh hoạt trong việc triển khai các quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân; các vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc trong các quy định của Nhà nước đều được UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện, trong đó có sự sáng tạo và năng động. 90% doanh nghiệp cho biết nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc và 83% doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với các phản hồi hoặc giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước trong tỉnh.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2019, có 7 chỉ số tăng điểm mạnh, chỉ có 3 chỉ số giảm điểm gồm: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức và đạo tạo lao động. Để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu thứ hạng PCI của tỉnh hàng năm tăng từ 2 - 4 bậc trên bảng xếp hạng PCI của cả nước, UBND tỉnh đã triển khai 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế dẫn tới giảm điểm của một số chỉ số thành phần. Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ,

kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh vào các lĩnh vực khuyến khích đầu tư và Khu kinh tế Thái Bình. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường; khuyến khích thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, dịch vụ tài chính... Phối hợp với VCCI và các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động khuyến khích khởi nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành đề án triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) và giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì triển khai thực hiện. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: DDCI phản ánh sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh nâng cao hiệu quả chất lượng chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh đến cấp sở, ban, ngành, huyện, thành phố; rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, cấp huyện tạo ra sự thay đổi căn bản trong công tác quản lý nhà nước hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây được coi là chìa khóa mở cánh cửa thu hút đầu tư và kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển khi đầu tư vào Thái Bình.

**KHẮC DUẤN**

## ► Gieo trồng cây màu hè thu vượt 14,5% kế hoạch

Thực hiện kế hoạch sản xuất rau màu vụ hè thu trung chỉ đạo, đơn đốc các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức làm đất để trồng các loại cây màu hè thu bảo đảm lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh gieo trồng được gần 7.000ha rau màu hè thu, vượt 14,5% kế hoạch; trong đó cây ngô 1.120ha, đậu đỗ và dưa, bí 2.370ha, rau các loại 3.380ha. 4 địa phương có diện tích cây màu hè thu lớn là Vũ Thư (1.500ha), Kiến Xương (950ha), Hưng Hà (940ha), Đông Hưng (930ha).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng, kết thúc thời vụ sớm để hạn chế ảnh hưởng của mưa bão thường xảy ra vào đầu tháng 8; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu; chủ động các biện pháp tưới dưỡng cho vùng khô, hạn và phòng, chống mưa úng cho cây màu hè thu tại vùng úng trũng.

**LƯU NGÀN**

## ► ĐÔNG MINH Sử dụng gần 2.500kg hóa chất xử lý diện tích nuôi tôm nhiễm bệnh

Năm 2020, tổng diện tích nuôi thủy sản của xã Đông Minh (Tiền Hải) là 130,6ha, trong đó nuôi tôm sú 97,5ha; tôm thẻ chân trắng 5ha; cua các loại 13ha; cá các loại 15,1ha.



Các hộ bị thiệt hại do dịch bệnh đã tiến hành nuôi thả vụ mới nhằm ổn định sản xuất.

Từ đầu năm đến nay, toàn xã cải tạo ao, đầm, tổ chức thả nuôi gần 17 triệu con tôm sú giống và 6 triệu con tôm thẻ chân trắng giống. Tuy nhiên, bệnh đốm trắng phát sinh gây hại cho tôm với tổng diện tích 10,98ha (chiếm 10,68% so với diện tích nuôi tôm toàn xã), khiến 101 hộ nuôi tôm bị thiệt hại về kinh tế. Để xử lý dịch bệnh, toàn xã đã sử dụng 2.489kg hóa chất khử khuẩn diện tích ao, đầm nhiễm bệnh. Đến nay, bệnh đốm trắng đã được khống chế, người dân bị thiệt hại do dịch bệnh đã tiến hành nuôi thả vụ mới nhằm ổn định sản xuất.

**THANH HUYỀN**

## HTX KINH DOANH DVNN XÃ AN LỄ Địa chỉ tin cậy của nông dân



Mỗi vụ, HTX Kinh doanh DVNN xã An Lễ cấy thuê cho thành viên khoảng 40ha.

Là xã đa nghề, lực lượng lao động trong nông nghiệp vừa thiếu về số lượng, yếu về chất lượng khiến sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, HTX Kinh doanh (KD) DVNN xã An Lễ (Quỳnh Phụ) đã nhận bèn, mạnh dạn đầu tư máy cấy, triển khai dịch vụ cấy lúa phục vụ thành viên.

Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà xã An Lễ đề ra trong tiến trình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp với mục tiêu cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch tiến tới bảo quản. Sau khi học hỏi mô hình máy cấy ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, HTX đã xây dựng kế hoạch mua máy móc và được sự đồng ý, ủng hộ cao từ chính quyền địa phương. Năm 2016, HTX đầu tư mua 2 máy cấy và giới thiệu máy cấy tự động với mục tiêu cung

cấp dịch vụ cấy bằng máy, cung ứng mạ cho nông dân trong xã. Ông Đinh Đăng Long, Quyền Giám đốc HTX KD DVNN xã An Lễ cho biết: Lúc đầu đem máy cấy về trình diễn, người dân thấy lạ lẫm và không mặn mà vì cho rằng cây mạ được cấy xuống yếu ớt, mật độ lại thưa. Nhưng qua quá trình cấy lúa sinh trưởng, với những ưu điểm như: ít sâu bệnh, giảm chi phí, công sức, năng suất cao lại bảo đảm thời vụ, bà con hưởng ứng tích cực. Trung bình mỗi vụ HTX hợp đồng cấy khoảng 40ha cho thành viên. Chất lượng mạ tốt, gieo cấy đúng quy trình kỹ thuật, lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi, cho vụ lúa bội thu đã giúp thành viên tin tưởng vào dịch vụ của HTX. Chi phí sản xuất mạ và công cấy trung bình 250.000 đồng/sào, trong khi bình thường, nông dân thuê lao động cấy thủ công mất khoảng 300.000 đồng/sào, chưa tính chi phí sản xuất mạ (mua giống, làm

đất, mua nylon quay tránh chuột cắn phá...), công sức ngâm ủ, gieo mạ. Như vậy, sử dụng máy cấy giúp giảm chi phí khoảng 2 triệu đồng/ha so với phương pháp cấy thủ công. Mặt khác, tốc độ gieo cấy bằng máy cũng vượt trội gấp nhiều lần so với phương pháp thủ công. Với dòng máy cấy đất tay 4 hàng của Kubota, công suất đạt 3 mẫu/ngày, gấp khoảng 30 lần so với lao động thủ công, nhờ đó tiết kiệm lao động và chi phí đầu tư. Đặc biệt, khi cấy máy mạ khay đã được xử lý sâu bệnh rất tốt trước khi đưa ra ruộng cấy, khoảng cách hàng sòng, hàng tay của lúa đều, bảo đảm kỹ thuật, vì vậy diện tích lúa cấy máy thường hạn chế sâu bệnh hơn so với lúa cấy thủ công, chi phí đầu tư thuốc trừ sâu giảm, năng suất lúa nâng lên.

Trong bối cảnh lao động công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng cao, các khoản chi phí đầu tư giống,

nhân công cao thì việc ứng dụng mô hình máy cấy, mạ khay vào sản xuất là phù hợp với thực tế địa phương và xu thế chung của nông nghiệp. Vụ mùa năm nay, HTX KD DVNN xã An Lễ đầu tư thêm 1 máy cấy đất tay 4 hàng Kubota để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của thành viên. Cùng với 2 máy của tư nhân, toàn xã có 5 máy cấy, nâng diện tích cấy bằng máy lên khoảng 90ha, chiếm 1/3 tổng diện tích gieo cấy toàn xã, giảm tình trạng bỏ ruộng hoang.

Không chỉ mạnh dạn đầu tư máy cấy, HTX còn trang bị thêm máy bón phân, máy phun thuốc trừ sâu, "làm thuê" cho thành viên trọn gói các khâu từ làm đất, cấy, bón phân, chăm sóc, bảo vệ thực vật đến thu hoạch. Cụ thể, khi ký hợp đồng với HTX, nông dân chỉ cần giao ruộng và chi phí sản xuất cho HTX rồi yên tâm đi làm việc khác, cuối vụ nhận thóc. Dịch vụ này phục vụ khoảng 10% số thành viên. "Hiện nay, nông dân cấy với diện tích nhỏ lẻ chủ yếu lấy thóc, gạo phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình. Vì vậy, khi chúng tôi hình thành dịch vụ này, phải khẳng định "đời bền cùng có lợi", nông dân không tốn công chăm sóc lúa nhưng vẫn có sản lượng ổn định, có thời gian làm việc khác để có thêm thu nhập. HTX cũng có thêm nguồn thu, chủ động điều hành các khâu sản xuất" - ông Long cho biết thêm.

HTX KD DVNN xã An Lễ thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của nông dân, là "đòn bẩy" phát triển kinh tế địa phương khi nhạy bén triển khai dịch vụ cấy máy, sản xuất lúa trọn gói; đi đầu trong thực hiện tích tụ ruộng đất khi đứng ra thuê lại 10ha ruộng bỏ hoang của thành viên để trồng cây được liệu có liên kết bao tiêu với doanh nghiệp.

**NGÂN HUYỀN**

Những cánh đồng bị bỏ hoang ngập cỏ dại, là nơi trú ngụ của chuột, sâu bệnh ở xã Việt Thuận (Vũ Thư) trước kia giờ đây là những ruộng lúa cho những mùa vụ bội thu - đây là thành quả của sự hợp lực và mạnh dạn tích tụ ruộng đất, áp dụng máy móc, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của 2 anh em ông Bùi Đình Trắc, Bùi Đình Bằng, thôn Việt Hùng, xã Việt Thuận.

Cánh đồng Đáy - đồng Phai rộng 15 mẫu là diện tích ruộng của nông dân ở 4 thôn: Hợp Long, Đông Tiến, Việt Hùng, Việt Cường (xã Việt Thuận). Trên cánh đồng này trước kia hầu hết là ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Xen kẽ có một số hộ vẫn duy trì cấy lúa, tuy nhiên chuột và sâu bệnh hoành hành khiến bà con thất thu. Tiếc ruộng bỏ hoang lãng phí, gia đình lại có sản máy cày, máy gặt đập, 2 năm gần đây, gia đình ông Trắc, ông Bằng quyết định vận động mượn ruộng của 100% hộ dân để sản xuất lúa. Để có thể sản xuất lúa, anh em ông Trắc, ông Bằng phải tính toán, triển khai cải tạo lại ruộng, quy hoạch lại bờ vùng, bờ thửa, san phẳng, lấp trũng để ruộng bằng phẳng, thuận lợi cho tưới tiêu, sản xuất. Tuy vất vả, cực nhọc, nhưng bù lại từ khi đầu tư cấy lúa, ông Trắc, ông Bằng có những vụ sản xuất thành công, năng suất khá. Vụ mùa năm 2020, ông tiếp tục duy trì cấy lúa trên cánh đồng này.

Tổng diện tích lúa mà anh em ông Trắc gieo cấy những năm gần đây thường từ 11 - 13 ha/vụ. Ngoài cánh đồng Đáy - đồng Phai với 15 mẫu là cánh đồng duy nhất "liền canh, liền cư", toàn bộ diện tích còn lại đều là các ruộng xen kẽ, mỗi thửa vài sào mà các hộ bỏ hoang năm xen lẫn với ruộng của các hộ khác đang sản xuất rải rác trên các thửa ruộng trong xã. Tuy "vụn vặt" nhưng ông Trắc, ông Bằng không ngại sản xuất. Ngoài máy

## Hợp lực "xóa" ruộng hoang

cày, máy gặt đập liên hợp, từ năm 2019, gia đình các ông đã đầu tư mua máy cấy để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Bùi Đình Bằng chia sẻ, để có thể cấy lúa bằng máy sử dụng mạ khay, anh em ông đã phải học hỏi, tham khảo nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh về kỹ thuật gieo, chăm sóc mạ khay, cấy máy. Vào lúc cao điểm của vụ sản xuất, ngoài 4 lao động chính là vợ chồng ông Trắc và vợ chồng ông Bằng, gia đình các ông thường thuê thêm nhiều lao động hỗ trợ các khâu cày bừa, cấy máy, cấy thủ công ở các chân ruộng trũng, dậm tía, thu hoạch, phơi lúa... Việc chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh, đánh bắt chuột bảo vệ hơn chục héc-ta lúa năm rải rác nhiều xử đồng không hề đơn giản. Mỗi ngày, 4 lao động chính của gia đình ông Trắc, ông Bằng có mặt ở đồng từ sáng sớm đến tối mịt để kiểm tra đồng ruộng, chăm sóc, bón phân, phun thuốc trừ sâu... Ngoài biện pháp thủ công, gia đình 2 ông nhạy bén áp dụng máy móc kỹ thuật như máy bay phun thuốc trừ sâu để giảm sức lao động. Nhờ tuân

thủ nghiêm quy trình, biện pháp kỹ thuật thâm canh nên năng suất lúa của gia đình đạt khá. Vụ xuân vừa qua, gia đình ông Trắc, ông Bằng gieo cấy 10ha lúa giống N97, Đài thơm, năng suất trung bình đạt gần 2 tạ/sào, tổng sản lượng thu về trên 50 tấn thóc. Thóc sau thu hoạch, phơi hong được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 9,2 triệu đồng/tấn. Như vậy, gia đình ông Trắc, ông Bằng thu về gần 500 triệu đồng từ diện tích mà nông dân bỏ hoang, trừ chi phí thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Đến nay, gia đình ông Trắc, ông Bằng đã đầu tư hầu hết các máy móc, phương tiện hỗ trợ sản xuất nên khá thuận lợi, tuy nhiên, do chưa có máy sấy nên khâu phơi thóc vẫn thực hiện thủ công, vất vả và rủi ro cao khi gặp thời tiết bất thuận. Khi ông dự định sẽ đầu tư mua máy sấy thóc nhằm giảm sức lao động, thuận lợi hơn trong khâu phơi sấy, bảo quản thóc. Khó khăn lớn nhất hiện nay của ông Trắc và ông Bằng trong sản xuất là không có mặt bằng để làm khu vực gieo mạ khay, với số lượng

tối thiểu 4.000 - 5.000 khay mạ mỗi vụ. Hai ông rất mong được địa phương, tỉnh, huyện tạo điều kiện hỗ trợ, cho thuê, mượn mặt bằng để sản xuất mạ khay, phục vụ máy cày.

Ông Bùi Đình Trắc cho biết: Mặc dù là anh em ruột, nhưng để 2 gia đình liên kết với nhau sản xuất lúa thì mọi hạch toán thu, chi phục vụ sản xuất đều phải rõ ràng. Ngoài việc sản xuất của gia đình, tôi còn đảm nhận vai trò Trưởng thôn Việt Hùng nhiều năm qua nên khá bận rộn. Bù lại, nên việc xã hội, tôi tận dụng thời gian rảnh rỗi tham gia sản xuất cùng mọi người. Các thành viên khác đều có ý thức trách nhiệm cao tham gia lao động, chăm sóc những mảnh ruộng chung của hai gia đình.

Mạnh dạn, chịu khó, đoàn kết, anh em ông Trắc, ông Bằng đã hợp lực "xóa" ruộng hoang để nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời tạo việc làm cho gần 10 lao động thời vụ với thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng/người/ngày.

**QUỲNH LƯU**



Mạnh dạn đầu tư, áp dụng máy móc vào sản xuất, gia đình ông Trắc, ông Bằng sản xuất lúa hiệu quả.